

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชน สำนักข่าวไทย โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ ไทย โพสต์</p> <p>มติชน</p>	<p>พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยผลการหารือร่างพ.ร.บ.ยา พ.ศ. ... ที่มี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ.เป็นประธาน ว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกัน ประเด็นที่ขอปรับแก้ คือ ม.22(5) ให้กลับไปใช้ข้อความเดิมตามพ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 คือการจ่ายยาตามวิชาชีพต่างๆ ได้คงเดิม ส่วน พยาบาลในหน่วยงานรัฐสามารถจ่ายยาได้เหมือนเดิมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และการโฆษณาใน ม.137 ให้ใช้ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ส่วนประเด็นที่ปรับแก้ กรณีนิยามตามมาตรา 4 ให้แบ่งประเภทยาตามหลักสากล เป็นยา ตามใบสั่งยา ยาจ่ายโดยเภสัชกร ยาสามัญประจำบ้าน และกำหนดร้านขายยาประเภท ขย.2 ขอให้ไปทำความเข้าใจอีกครั้ง ส่วนประเด็นย่อยอื่นๆ เช่น ยาออนไลน์ การเรียงลำดับกฎหมาย ขอให้ปรับให้ถูกต้อง โดยปลัด สธ.จะนำไปเสนอ คณะกรรมการร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ... ต่อไป</p> <p>นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการร่าง พ.ร.บ.ยา จะนำข้อสรุปของที่ ประชุม และความคิดเห็นที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์ก่อนหน้านี้ประมาณ 1,400 ความเห็นมาปรับแก้ให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอ รมว.สธ.ภายในสัปดาห์หน้า ความเห็นที่ไม่ได้นำมาปรับจะแนบประกบกับร่าง พ.ร.บ.ด้วย ส่วนในกลุ่ม พยาบาล ออย.จะมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ</p> <p>ผศ.อังคณา สิริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล กล่าวว่า สภาฯ ยืนยันสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ... ที่ผ่าน การประชาพิจารณ์เมื่อ ก.ค. 2561 โดยเฉพาะประเด็นการให้พยาบาลจ่ายยา หากจะกลับไปใช้มาตรา 13 พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 ขอเสนอให้เพิ่มในส่วนของวิชาชีพพยาบาลเข้าไปเป็นวิชาชีพที่ 4 เพราะพยาบาลทำหน้าที่ในการดูแลรักษา สุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนมาตลอด</p> <p>-เสนอข่าว นายภาคภูมิ สายหยุด ประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต. แห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยากให้มีการ รับฟังกลุ่มพยาบาลด้วยเพราะต้องทำงานจ่ายยาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และปัจจุบันรพ.สต.กว่า 9,800 แห่ง ไม่มี กรอบกำลังของเภสัชกรพยาบาลจึงต้องจ่ายยาตามผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสั่ง แม้จะมีกฎกระทรวงดูแลกลุ่ม พยาบาลที่จ่ายยาใน รพ.สต. แต่จะดีกว่าหากเป็นกฎหมายฉบับใหญ่</p> <p>พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการหารือกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ยา ว่า ทราบว่ารมว.สธ.เรียกฝ่ายต่างๆ มาหารือ แต่ยังไม่ได้รับรายงานผล ซึ่งหลักการที่ให้ไปคือ คุยกันให้จบให้ได้อย่าให้ ประชาชนต้องเดือดร้อน</p>
<p>มติชน ข่าวหุ้น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p> <p>ข่าวหุ้น กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ร่วมจ่ายบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงข่าวกรมบัญชีกลางมีแนวคิดให้ประชาชนที่มี รายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปี ร่วมจ่ายบัตรทอง 10-20% เพื่อแบ่งเบาภาระเงินงบประมาณของประเทศ ว่า เป็น เพียงแนวคิดของอธิบดีกรมบัญชีกลาง การเสนอเป็นนโยบายต้องเสนอเรื่องเข้ามาที่บอร์ด สปสช. ซึ่งในพ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 5 มีเรื่องร่วมจ่าย และมีหลากหลายวิธีการ เช่น การร่วมจ่ายก่อนป่วย การร่วมจ่าย หลังป่วย ส่วนตัวมองว่าแนวคิดนี้เป็นวิธีที่ได้ผลน้อยที่สุด และจะมีผลกระทบแน่นอน ซึ่งมีตัวอย่างแล้วในต่างประเทศ</p> <p>นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ บอร์ด สปสช. สัดส่วนภาคประชาชน กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการจาก กรมบัญชีกลาง ซึ่งหากให้ร่วมจ่ายกับบัตรทอง จะประหยัดงบประมาณได้ 8,000-9,000 ล้านบาท แต่จะมีผลกระทบ ทำให้คนระดับล่าง เช่น คนที่ไม่มีบัตรคนจน</p> <p>-เสนอข่าวนางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษก ก.การคลัง กล่าวว่า ก.การคลังไม่เคยมีแนวคิดดังกล่าว ได้สอบถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยืนยันว่าไม่เคยเสนอให้ลดสิทธิผู้ถือบัตรทอง ตามข่าวที่ออกมา ขณะที่ น.ส.สุพริรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง ยืนยันไม่เคยมีแนวคิดเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรทอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>แพทย์เตือนไม่ซื้อยากินเอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เตือนประชาชนอย่าซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง เพราะใช้หวัดกว่าร้อยละ 90 เกิดจากเชื้อไวรัส แต่ยาปฏิชีวนะใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จึงไม่ช่วยลดความรุนแรงหรือช่วยให้หายเร็วขึ้น และอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในร่างกายกลายเป็นเชื้อดื้อยาได้ การสังเกตว่าเป็นหวัดจากไวรัส ทำได้โดยใช้ไฟฉายส่องดูภายในลำคอจากกระจก หรือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ คอหอยและต่อมทอนซิลจะเป็นสีแดง มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ผู้ป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากขึ้น ดูแลร่างกายให้อบอุ่น กินยารักษาตามอาการ ได้แก่ ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอ อาการจะดีขึ้นและหายเองได้ภายใน 7 วัน ส่วนอาการไ้อาจจะนานถึง 21 วัน แต่หากไข้ไม่ลดภายใน 2-3 วัน ขอให้ไปพบแพทย์</p> <p>กรณีมีไข้สูง เจ็บที่ต่อมน้ำเหลืองด้านข้างลำคอ คอหอยและต่อมทอนซิลแดงจัด และมีฝ้าขาวหรือตุ่มหนอง อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ขอให้ไปพบแพทย์ และเมื่อได้รับยาปฏิชีวนะ ขอให้รับประทานยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดจนหมด แม้ว่าอาการจะดีขึ้นก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ</p>
สวท. M2F The Nation	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้รับรายงานว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิง อายุ 50 ปี เสียชีวิตที่ จ.ตาก มีประวัติถูกสุนัขกัดบริเวณหลังมือขวาเมื่อ 1 ปีก่อนที่ จ.สุราษฎร์ธานี หลังถูกกัดไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนของสุนัข ทำให้เฉพาะปี 2561 ไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 16 ราย จึงขอแนะนำว่าหากถูกสุนัข แมวกัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย อย่าชะล่าใจ ควรล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ ใส่ยาเบตาดีนเพื่อลดการติดเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>
สวท. สยามรัฐ	<p>เตือนระวังลิ้มเด็กไว้ในรถ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ปกครองและครูอาจารย์ต้องดูแลป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะการลิ้มเด็กไว้ในรถ จากการเฝ้าระวังโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ ตั้งแต่ปี 2555-2561 พบเหตุการณ์เด็กถูกลิ้มทิ้งไว้ในรถ 26 ราย ช่วยได้ทัน 17 ราย อีก 9 ราย เสียชีวิต จึงขอแนะนำผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน และครูอาจารย์ เตือนตนเองใน 3 ข้อควรจำ คือ “นับ ตรวจตรา อย่าประมาท” เพื่อป้องกันการลิ้มเด็กในรถ</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคติดเชื้อไวรัส RSV</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ติดต่อกันจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ไวรัสสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแสดงอาการหลังสัมผัสเชื้อใน 4-6 วัน อาการมีตั้งแต่เล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จนถึงรุนแรง เช่น หายใจเร็ว หอบเหนื่อยจากปอดอักเสบ รับประทานอาหารได้น้อย ซึมลง ส่วนใหญ่รักษาตามอาการ ซึ่งทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะดีขึ้นหลังการรักษา 1-2 สัปดาห์ ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีพบเด็กเสียชีวิต 9 ราย ผู้ใหญ่เสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบันยังไม่มียาฉีดป้องกัน แนะนำล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งผู้ติดเชื้อ หากอาการไม่ดีขึ้นรีบไปพบแพทย์ทันที</p>
สยามรัฐ	<p>โรควัณโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ม.โตเกียว พัฒนาศักยภาพและระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค จนสามารถเปิดบริการตรวจหาลำดับเบสทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค ด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับเบสรุ่นใหม่ (Next Generation Sequencing) เป็นแห่งแรกของไทย และยังได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค ถอดรหัสจีโนมของเชื้อวัณโรคภายใต้โครงการ National Surveillance of Drug resistance in Tuberculosis ครั้งที่ 5 จำนวน 1,200 ตัวอย่าง ทำให้การตรวจหาการกลายพันธุ์ของเชื้อรวดเร็ว ใช้เวลาตรวจวิเคราะห์เพียง 1 สัปดาห์จะทราบสายพันธุ์ ช่วยวางแผนสอบสวนการแพร่กระจายของเชื้อ และทราบภาวะดื้อต่อยาต้านวัณโรค</p>
ข่าวสด	<p>การลัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะแทรกซ้อนของการลักที่พบบ่อย คือ ติด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
M2F ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ	<p>เชื้อจากเข็มที่ไม่สะอาด/กระบวนการดูแลแผลหลังการสัก โดยเชื้อที่พบบ่อยมีทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบบี/ซี เชื้อเอชไอวี เป็นต้น</p> <p>ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ปัญหาติดเชื้อจากการสักพบมากขึ้นเนื่องจากมีค่านิยมสักในตำแหน่งที่ผิวหนังบอบบาง เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และดูแลแผลหลังการสักยุ่งยาก เช่น ริมฝีปาก หรืออวัยวะเพศ ดังนั้นก่อนตัดสินใจสัก ควรคำนึงถึงผลดีผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งหาข้อมูลสถานประกอบการที่เชื่อถือได้ก่อนรับบริการ เพราะการลบลรอยสักเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าการสักหลายเท่า</p> <p>- เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. นำคณะตรวจสอบร้านสักลาย บริเวณ ถ.ข้าวสาร เขตพระนคร และกล่าวว่า ร้านสักเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น ปัจจุบันใน กทม.มีร้านสักที่ได้รับอนุญาต 50 ร้าน อยู่ในเขตพระนคร 17 ร้าน ที่เหลือกระจายตามเขตอื่นๆ ส่วนมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การขออนุญาตร้านสักต้องยื่นที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตที่จะตั้งกิจการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย ผู้ประกอบการต้องมีใบรับรองแพทย์ผ่านการคัดกรองสุขภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ได้กำชับทั้ง 50 เขตให้เร่งตรวจสอบร้านสักเถื่อน หากพบให้หยุดกิจการและไปยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง ส่วนกรณีผู้เสียชีวิต 4 รายหลังไปสักที่ร้านบริเวณคลองหลอด เบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตติดเชื้อเอชไอวีมาก่อนแล้ว อาจไม่เกี่ยวข้องกับการสักลาย</p> <p>ด้าน นายธนวิวัฒน์ จันทระประสิทธิ์ เลขานุการชมรมช่างสักและผู้ประกอบการร้านสักแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ลูกค้าที่ร้านส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ จะขอดูความสะอาดของ เครื่องมืออุปกรณ์มากกว่าใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยเฉพาะเข็ม ส่วนเรื่องสักแล้ว ติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิต เห็นว่าเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะร้านที่มีมาตรฐาน เพราะจะสัก ที่ละคน เข็มใช้แล้วทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทุกครั้ง ผู้สักต้องตรวจสุขภาพทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ยอยากให้มีการออกใบรับรองวิชาชีพช่างสักอย่างถูกกฎหมาย เพื่อมีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยเวลานี้ร้านสักทั่วประเทศมีประมาณ 5,000 กว่าร้าน ในกทม.มีสมาชิกในชมรมช่างสัก ทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตกว่า 1,000 ราย ชมรมต้องกำกับดูแลกันเอง ข้อตกลงร่วมกันเบื้องต้นคือ ห้ามสักแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี พิจารณาตำแหน่งการสัก ลวดลายที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา ต้องสักในตำแหน่งเหมาะสม</p>
ข่าวสด	<p>โรคต่อหินในพระสงฆ์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตาเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของโรคที่พบในพระภิกษุสูงอายุ สาเหตุมีหลายปัจจัย แต่ภาวะความดันลูกตาส่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตาบอดแบบถาวร ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลา</p> <p>ด้าน นพ.สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผอ.โรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า ได้จัดระบบดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยด้วยโรคตาเรื้อรังต่อเนื่องโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ซึ่งวิธีรักษาโรคต่อหินในปัจจุบันมุ่งเน้นลดความดันของลูกตาด้วยการใช้ยาหยอดตา และการใช้เลเซอร์ต่อหินชนิดต่างๆ รวมถึงการผ่าตัดในผู้ป่วยที่ยาหรือเลเซอร์ไม่สามารถควบคุมโรคได้ สิ่งสำคัญพระสงฆ์ควรหมั่นตรวจสุขภาพตาประจำปี หากพบอาการผิดปกติกับดวงตาให้รีบพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาทันที</p>
ข่าวสด	<p>การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</p> <p>- เสนอบทความ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สธ.ตั้งเป้าปี 2568 เด็กไทยอย่างน้อยร้อยละ 50 กินนมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือน ได้รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภายใต้คำขวัญ "นมแม่คือรากฐานแห่งชีวิต" โดยร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>โครงการสาวไทยแถมแดง</p> <p>- เสนอบทความ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในงาน มอบรางวัล Best Practice สถานประกอบการสาวไทยแถมแดงด้วยวิตามินเสริมพิเศษ ว่า กรมฯ ดำเนินงานโครงการสาวไทยแถมแดง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยส่งเสริมให้หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์อายุ 20-34 ปี ที่วางแผนจะมีลูก ได้รับการเสริมธาตุเหล็กและวิตามินโฟลิก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยสร้างช่องทางออนไลน์ลงทะเบียนเพื่อรับวิตามิน เฟอร์โรโฟลิกผ่านเว็บไซต์สาวไทยแถมแดง และในระยะที่ 2 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านสถานประกอบการ มีสถานประกอบการเข้าร่วม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โครงการ 19 แห่ง หญิงวัยเจริญพันธุ์ 40,674 คน</p> <p>พญ.สายพิน โชติวิเชียร ผอ.สำนักโภชนาการ กล่าวว่า หญิงวัยเจริญพันธุ์ถึงจะแต่งงานแล้วแต่ก็ยังทำงาน จึงต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการ เพื่อให้เข้าใจ สามารถตัดสินใจที่จะมีบุตร จนถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ขยะพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นัดหารืออนุกรรมการฯ แก้ปัญหาขยะพิษ คาดสรุปผลใน 3 เดือน พร้อมแนะตั้ง "วิสาหกิจ-นิคม" ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะเป็นระบบ ขณะที่วันที่ 6 ก.ย.นี้ จ.กาฬสินธุ์ จะขนขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากพื้นที่โคกสะอาด 50 ตัน นำไปกำจัดที่สระบุรี</p> <p>ส่วนที่ จ.เพชรบูรณ์ ชาวบ้าน-ครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงชุม ต.คลองกระจิง อ.ศรีเทพ กว่า 200 คน กำลังได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานรับซื้อและกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ปล่อยกลิ่นเหม็นนำของเศษขยะกระจายไปทั่วบริเวณ จนต้องหาหน้ากากอนามัยมาสวม ซึ่งนายเข้มชาติ เฉลิมแสน หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์ ได้สั่งให้โรงงานดังกล่าวแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จในวันที่ 30 ก.ย.นี้ หากถึงกำหนดยังไม่ดำเนินการ จะสั่งหยุดโรงงานชั่วคราว ส่วนการแก้ปัญหากลิ่นเหม็นทางโรงงานจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำ เบื้องต้นมีแนวทางแก้ไขคือ 1.เติมอากาศเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ 2.ใช้พลาสติก HDPE ปิดคลุมบ่อ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และป้องกันไม่ให้น้ำฝนตกลงไปในบ่อขยะ</p>
<p>มติชน</p>	<p>ทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แลงข่าวการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินหลังใหม่ ขนาด 4 ชั้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเงิน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร หรือผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี เงินบริจาคของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร หมายเลขบัญชี 213-065550-5 ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีเดียวกัน หมายเลขบัญชี 588-2-59865-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3721-1088 ต่อ 2000 หรือ 2104</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ประเมินการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ.สิงห์บุรี</p> <p>-เสนอข่าว นายศิริชัย นาคพนม สสอ.เมืองสิงห์บุรี พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี 7 แห่ง ข้าราชการ ปลัดอำเภอเมืองสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่รพ.สิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจเยี่ยมประเมินรับรองผลการดำเนินงานป้องกันลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ระดับประเทศ ปี 2561 ของกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ และภาคีเครือข่ายระดับประเทศ ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองสิงห์บุรี</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>หมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว นายแสงชัย แผลเลิศตระกูล หรือหมอแสง กล่าวว่า ได้รับการติดต่อจากบริษัทผู้ผลิตยาในประเทศ จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบอาหารเสริม เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงสมุนไพรหมอแสงได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางและไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวรอรับสมุนไพร คาดว่าอีกไม่เกิน 1-2 เดือน ผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศจะสามารถซื้ออาหารเสริมสมุนไพรหมอแสงได้ โดยบริษัทจะเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้การควบคุมของตน ส่วนผู้ที่ขาดแคลนยังเปิดแจกฟรีเช่นเดิม</p>
<p>คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ใช้น้ำปลูควาหยอดตาจนบอด</p> <p>-เสนอข่าว นางคำแรง สุวรรณะ อายุ 55 ปี ชาวบ้านโนนลาน ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "น้ำปลูควา" ที่ตัวแทนจำหน่ายอ้างดีมเพื่อรักษาอาการปวดตา และใช้หยอดตาเพื่อรักษาอาการต้อกระจกได้มาหยอดตาตามคำแนะนำของพนักงานขาย จนดวงตาข้างขวาติดเชื้อรุนแรง แพทย์ต้องผ่าตัดนำดวงตาออก ก่อนที่เชื้อจะลุกลามไปยังเซลล์สมอง ทั้งนี้ ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.เวฬุวัน จ.ขอนแก่น และร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อเอาผิดกับตัวแทนจำหน่าย และขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เบื้องต้น จากการตรวจข้างกล้องผลิตภัณฑ์ พบระบุสถานที่ผลิต บริษัทตัวแทนจำหน่าย และมีเครื่องหมาย อย. ชัดเจน</p>
<p>ไทยรัฐ โลกวันนี้ มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน แนวหน้า</p>	<p>ประชากรโลกออกกำลังกายไม่เพียงพอ</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ระบุในวารสาร เดอะ แลนเซต โกลบอล ว่า ผู้ใหญ่ทั่วโลกกว่า 1,400 ล้านคน หรือราว 1 ใน 4 ของประชากรโลก ออกกำลังกายไม่เพียงพอ ทำให้เสี่ยงเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง ส่งผลลบต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะคูเวต อเมริกันซามัว ซาอุดีอาระเบีย และอิรัก โดยผู้หญิงออกกำลัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ the Nation	กายน้อยกว่าผู้ชายในแทบทุกภูมิภาคทั่วโลก ยกเว้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบว่าผู้หญิงออกกำลังกายเทียบเท่าผู้ชาย และเป็นภูมิภาคเดียวที่ความเฉื่อยไม่เคลื่อนไหวร่างกายลดลงนับแต่ปี 2544



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch